

เดลิเวียส์

ฉบับที่ 23,325 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 หน้า 26

มะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" เป็นมะละกอสายพันธุ์ใหม่ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร เลขที่ 2/395 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-3021, 08-1886-7398 ได้เมล็ดพันธุ์มาจากประเทศทางแถบอเมริกากลางและนำมาคัดเลือกพันธุ์มานานกว่า 10 ปี ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ "ทรงผลคล้ายกับมะละกอเรดมาลาคอล์ (หรือบ้านเราเรียกมะละกอฮอลแลนด์ หรือปลักไม้ลาย) แต่มีขนาดของผลใหญ่กว่ามาก ใหญ่กว่าเท่าตัว น้ำหนักผลเฉลี่ย 3-5



เนื้อปื๊ดหวานสด ละอียด สีแดงสวย รสชาติหวาน



ต้นมะละกอยักษ์เรด แคริเบียน กำลังผลิผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

มะละกอยักษ์ 'เรด แคริเบียน' กบฏทนต่อโรคจุดวงแหวน



การติดผลมะละกอยักษ์เรด แคริเบียน



พันธุ์เรด แคริเบียน ปริมาณที่เยอะมากที่ขยับรู้อาแลนดี

ทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้คัดเลือกพันธุ์มะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" อย่างต่อเนื่องจนสายพันธุ์มีความนิ่งในระดับที่น่าพอใจ และจากการปลูกมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" พบว่าไม่เจอแอดต้นตัวผู้ (หรือเรียก "มะละกอชาย") เลย จะพบเพียงต้นตัวเมียที่มีลักษณะผลกลมรีบ้างสัก 10-20 เปอร์เซ็นต์ในแปลงปลูกซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยหากเทียบกับมะละกอสายพันธุ์อื่น เช่น มะละกอพันธุ์แขกคำ และเรื่องการทนทานต่อโรคไวรัสจุดวงแหวนนั้น เป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะบางต้นที่ปลูกในแปลงที่เป็นโรคจุดวงแหวน เมื่อมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" ได้รับปุ๋ยและน้ำอุดมสมบูรณ์ก็เจริญเติบโตได้ดี และยังให้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปได้อีก ส่วน

ในกรณีที่ดินอายุเกิน 2 ปีไปแล้ว ต้นมะละกอมีความสูงที่ยากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นแล้วนั้น ทางชมรมเผยแพร่ฯ ก็จะใช้วิธีการตัดต้น ทำสาวมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" ให้ต้นเตี้ยเหมือนต้นที่ปลูกใหม่ และส่งผลต่อการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น การจัดการง่ายขึ้น เก็บผลผลิตง่าย และยังได้ต้นแม่พันธุ์เดิม ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี และช่วยเก็บรักษาต้นแม่เอาไว้ได้นานอีกหลายปี ยกตัวอย่างต้นแม่พันธุ์มะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" ที่ชมรมเผยแพร่ฯ ปลูกและตัดต้นทำสาวมีอายุขึ้น มีผลผลิตให้เก็บต่อเนื่องนานถึง 4 ปีที่เดียว หลังจากตัดต้นทำสาวเพียง 3-4 เดือน ยอดใหม่จะเริ่มออกดอกติดผลต่อไป.

กิโลกรัม เนื้อหนามาก มีสีแดงส้มและรสชาติหวานเหมือนมะละกอแขกคำศรีสะเกษ จากการปลูกทดสอบในแปลงพบว่าต้นมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" มีความทนทานต่อโรคไวรัสจุดวงแหวนได้ดีกว่ามะละกอสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ปลูกเปรียบเทียบกันแปลง ลำต้นมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" มีความแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัด ลำต้นจะมีขนาดใหญ่ แข็งแรงสอดคล้องกับการรับน้ำหนักผลบนต้นที่มีจำนวนมากและผลมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะ มีการติดผล

มากและผลมีขนาดใหญ่ เปลือกมีความหนา 0.8-0.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นผลดีในการขนส่งระยะทางไกล เป็นมะละกอที่สามารถบริโภคได้ทั้งผลสุกและผลดิบ โดยเฉพาะผลสุกมะละกอจะมีรสชาติหวาน หอม เนื้อหนา 3-5 เซนติเมตร รับประทานอร่อยมาก ส่วนผลดิบใช้ตำส้มตำได้ ปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรนำมาเมล็ดมะละกอยักษ์ "เรด แคริเบียน" ไปปลูกเพื่อส่งผลผลิตโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง เนื่องจากเป็นมะละกอที่มีสีสวย เนื้อหนามากและเนื้อละเอียดเนียน

ผู้เชี่ยวชาญมะละกอยักษ์ เรด แคริเบียน ปลูกที่หมักเกือบ 5 กก.

กวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ